

ย้ายมท. สะดุด-3 โฉม ไม่ลงล็อก ผู้ว่าฯ ขานรับมท. ทำงานเป็นกะ

โยกย้ายบิคมหาดไทย 24 ตำแหน่งไม่ลงตัว โฉมชนะศักดิ์-วัง
น้ำเย็น-แก้วทำปั้นปูน รอทักษิณทุบโต๊ะก่อนเข้า ครม. ผู้
ว่าฯ ฮี้อโสภาปาง-ภูเกิดหน้าเต็ม กลุ่ม ส.ส.เมืองชลติงพิสิฐ
เกตุมาศฯ เสียบแทนสุจริต ปัจฉิมฉันทที่ขึ้นเป็นรองปลัดกระ
ทรวงพร้อมผู้ว่าฯ อุดยา พ่อเมืองปากน้ำ-เมืองนนท์ขานรับ
แนวคิด มท.1 แบ่งข้าราชการทำงานเป็นกะ (อ่านหน้า 21)



ร.ต.อ. ประจักษ์
เปี่ยมสมบูรณ์

เป็นไปตามกฎหมาย เชื่อว่าจะสามารถเร่งรัดในการจัดระเบียบสังคมให้เร็วมากขึ้น

นายอนุวัฒน์ ปิยะศิรินันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่จะให้ข้าราชการทำงานเป็นกะ เพราะถือว่าเป็นการพัฒนาการทำงานด้านบริการไปอีกระดับหนึ่ง และเพื่อความต่อเนื่องตัวในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนจะเป็นไปอย่างจับใจ โดยสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องการมากที่สุดคือความต่อเนื่องตัวในการประสานงานด้านต่างๆ การเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ในประเทศและทั่วโลกนั้นจะตลอดเวลาไม่ได้ หากการบริหารของข้าราชการมีความต่อเนื่องตัว เชื่อว่าเรื่องนี้ควรส่งเสริมเป็นที่สุด และถือว่าเป็นการเพิ่มเวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมระยะเวลาให้การพัฒนารวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

ด้านนายฉัตรภักดิ์ วัฒนวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับนโยบายเพราะจะทำให้ประชาชนได้มีความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถมาติดต่อราชการหลังเลิกงานได้ และ น.นทพ.มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้ทันที โดยมี 2 แนวทาง คือ 1. ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม คือแบ่งข้าราชการออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกทำงานตามปกติเวลา 08.30-16.30 น. ชุดที่สองทำงานเวลา 12.00-20.00 น. และ 2.เพิ่มเวลาที่ทำงานไปจนถึงเวลา 20.00 น.โดยได้ค่าแรงเพิ่ม

"เรื่องนี้ เห็นด้วยอย่างมากโดยเฉพาะงานที่ประชาชนมาติดต่อจำนวนมาก เช่น งานทะเบียนราษฎร งานที่ดิน งานพาณิชย์ งานประกันสังคม ซึ่งเรื่องนี้จะทำทันทีถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด และจะประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการขยายเวลาให้บริการประชาชน" นายฉัตรภักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายวิชาญ ชี้อธิการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง 2 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 22 ตำแหน่ง ซึ่งจะเสนอนักขัตติ์ที่ประชุมกรม.ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ หลังจาก ร.ด.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับ พล.ต.ท.กนิษฐ์ จันทร์ นายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 ตำแหน่งได้แก่ นายสุชาติ ปิจฉิมนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายฐิระวัตร กุศลพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมมหาดไทยที่จะโยกไปผู้ว่าราชการจังหวัด มีนายชัยพร วัฒนากะ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จ.อุดรธานี นายอมรพันธ์

✓ ย้าย มท.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสมบุญ สุขสารอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยกรณี ร.ด.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวความคิดที่จะปรับระบบการทำงานของข้าราชการเป็นกะ โดยจะเริ่มนำร่องใน จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี ว่า แนวความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วย เพราะเป็นการบริหารจัดการกำลังพลในสภาวะบ้านเมืองกำลังเร่งพัฒนาทุกด้าน และเป็นการสร้างให้ข้าราชการตื่นตัวในการปฏิบัติงาน

นายสมบุญกล่าวว่า จ.สมุทรปราการ มีสถานประกอบการมากมาย และทั้งเมืองสมุทรปราการก็ถือว่าเป็นงานกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่แบ่งการทำงานเป็น 3 กะ วันเสาร์-อาทิตย์ยังทำงานล่วงเวลากันอีก ดังนั้น การบริการประชาชนของข้าราชการเป็นแบบกะหรือล่วงเวลาจากเดิม ถือว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด และการพัฒนางานด้านต่างๆ จะรวดเร็วขึ้นทันที

"งานบริการของข้าราชการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1. งานทะเบียนราษฎร เพื่อเป็นการบริการที่ดีควรจัดข้าราชการมาประจำวันหรือจากประชาชน และสมุทรปราการควรจัดเป็นที่สุด และเวลานี้ข้าราชการทุกคนพร้อมปฏิบัติอย่างเต็มที่ 2.งานที่มีเหตุต้องแก้ไข เช่น บรรเทาสาธารณภัย งานให้ความช่วยเหลือ ในทางปฏิบัติมีการจัดเวรยามทำงานตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว" นายสมบุญกล่าว

นายสมบุญกล่าวอีกว่า เรื่องการจัดระเบียบสังคม และการแก้ไขปัญหาขนสพคดี การควบคุมสถานบันเทิง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเยาวชน หากนำนโยบายข้าราชการทำงานเป็นกะมาปฏิบัติจะสอดคล้องกัน เพราะหากมีข้าราชการคอยตรวจสอดส่องให้การดำเนินการต่างๆ

นิมนันท์ นายสุรพล ภาณินันท์ และนายชินันท์ บัวประเสริฐ

ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ นายบุญธรรม นิลวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามที่นายรัฐมนตรี ได้ให้หมายพิง จารุสมบัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เลือกที่ส่งให้นายบุญธรรม เนื่องจากมีปัญหาระหว่าง ส.ส.พรรคไทยรักไทยในพื้นที่ นายวิษ เสดียรนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามแรงผลักดันของนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ปรีชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอานนท รอดเงิน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายทวิสิน สระสม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามที่นายทวิสินร้องขอ และนายบุญญิต จันทน์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ผอ.ศอ.บต.) ได้ขอให้นายสมัชชาโพธิ์ธาว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรอง ผอ.ศอ.บต. ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแทน

สำหรับ 5 จังหวัดนำร่องผู้ว่าฯคือโย ประกอบด้วย กูเกิ้ล ลำปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท และนครราชสีมา ในเบื้องต้นมีชื่อ นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย จะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทแทนคนที่เคยเกษียณอายุ ขณะที่มีข่าวอีกกระแสหนึ่งว่า นายวิชัยจะย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่หากนายสมพร ใจบาง อ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขึ้นไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามแรงผลักดันของฝ่ายการเมือง ทุกตำแหน่งก็ถ่วงตัว ส่วน จ.ศรีสะเกษ กระแสโยกย้ายนายสุชาติ นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่อนข้างแรงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะมาแทน ส่วนที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ลำปาง นายพงศ์ศิโชน วาฑูดี และนายพีระ

มานะทัศน์ ยังคงอยู่ที่เดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมหาดไทยครั้งนี้มีหลายตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัว เพราะมีตัวกันทั้งหมด 3 โฉม โดยโฉมแรกเป็นของ อ.ก.พ.กระทรวงที่มีนายชณะศักดิ์ สุวบุญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ส่วนโฉมที่สองเป็นของฝ่ายการเมืองกลุ่มวังน้ำเย็น และโฉมสุดท้ายเป็นของนายกรัฐมนตรี ทำให้มีหลายจังหวัดที่ พล.ต.ท.กนิษฐ์ต้องคัดค้านใจ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่จะไปแทนนายสมบุญ สุขสารอยู่ ที่จะเกษียณ มีตัวกัน 2 คน คือนายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับนายชัยฉัตร รัฐสุขร ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังมีกรขอย้ายสลับระหว่างนายวิน ชันธสิริอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กับนายประพัทธ์ ชลวิระวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และต้นนายปัญญาวัฒน์ ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และกลุ่ม ส.ส.ชลบุรีก็ขอย้ายนายพิสิฐ เกตุมาสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

และ จ.ลำปาง นายพงศ์ศิโชน วาฑูดี และนายพีระ